

**QUỐC HỘI THẢO LUẬN...**

(Tiếp theo trang 1)

rất cao của toàn Đảng, toàn dân, sự điều hành linh hoạt, quyết liệt, sát thực của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương nên tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đạt kết quả khá toàn diện, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, bất cập. Đại biểu bổ sung thêm một số nguyên nhân của những hạn chế như việc triển khai, thực hiện nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm; các giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành chưa được cụ thể hóa cho từng ngành, từng lĩnh vực; các chủ trương, các cơ chế, chính sách, các luật chuyên ngành, một số chính sách của Nhà nước do không cân đối được nguồn vốn nên các dự án không triển khai được hoặc kém hiệu quả; việc phân cấp quản lý, trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chưa mạnh, chưa hiệu quả; chưa xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tuy nhiên vẫn có nhiều rào cản chưa thông thoáng; công tác

kiểm tra, thanh tra còn chồng chéo, gây phiền hà cho địa phương và doanh nghiệp nhưng hiệu quả chưa cao; chưa có cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực trong xã hội...

Để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, đại biểu đề xuất một số giải pháp cụ thể như: Khẩn trương triển khai một số luật chuyên ngành như Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng... gắn với thực hiện Nghị quyết số 19, Nghị quyết số 35, Chỉ thị số 20 của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh, thực sự coi doanh nghiệp là động lực, là đầu tàu của nền kinh tế quốc gia, của mỗi địa phương. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách để kịp thời tháo gỡ một cách thực chất những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh. Thực hiện phân cấp mạnh, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và địa phương; tạo cơ chế, chính sách đặc thù để các địa phương nâng cao tính năng

động, chủ động và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có giải pháp đột phá để thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện tích tụ đất đai, mở rộng hạn điền, thời gian cho thuê, định hướng giá cho thuê, phương thức thanh toán... để thu hút đầu tư phát triển dựa trên nền tảng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, chất lượng cao gắn với công nghiệp phục vụ dịch vụ nông nghiệp; tập trung đầu tư vào chuỗi giá trị sản phẩm, chế biến sâu, tạo ra những thương hiệu sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có thương hiệu quốc gia, đại diện tiêu biểu cho nông nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế. Phát triển sự hiện diện và mối liên kết "5 nhà" (nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà nông, nhà khoa học và nhà quản lý), trong đó doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng, là động lực, đầu tàu trong phát triển nông nghiệp hàng hóa, hội nhập quốc tế. Đồng thời, có biện pháp đủ mạnh, kiên

quyết quản lý, kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, chất lượng, giá cả các loại vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Huy động mọi nguồn lực trong xã hội để thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ, đồng bộ với phương châm "Chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ nhân dân", đặc biệt là về cải cách thủ tục hành chính, nhất là ở các bộ, ngành trung ương, theo hướng rút gọn quy trình, đơn giản hóa tối đa thành phần hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng "trên thông dưới chưa thông", "một cửa nhiều khóa". Tập trung đào tạo chất lượng nguồn nhân lực của quốc gia trên từng ngành, từng lĩnh vực; nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức là động lực thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, mong muốn của cử tri, đề nghị Chính phủ sớm bố trí kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; tập trung giải quyết

các vấn đề tồn đọng trong thực thi chính sách xã hội. Trong công tác giáo dục và đào tạo, cử tri mong Chính phủ quan tâm hơn nữa để chỉ đạo có giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29 Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; ngành Giáo dục cần tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện về "đổi mới, cải cách, thí điểm" từng nội dung, từng vấn đề để có những giải pháp căn bản nhất nhằm khắc phục tình trạng mỗi năm đổi mới một cách thi tuyển khác nhau hoặc những chủ trương, mô hình chưa được cấp có thẩm quyền cho ý kiến, chỉ đạo gây ra bần thần, bức xúc trong nhân dân và đội ngũ giáo viên. Đối với công tác thông tin, truyền thông, cần tăng cường các biện pháp kiểm soát, quản lý chặt chẽ hơn, khắc phục hiện tượng đưa tin sai sự thật, bình luận một chiều hoặc lái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội, báo mạng điện tử, báo ngành ảnh hưởng đến tâm lý, gây sự hoài nghi trong nhân dân.

**TUYÊN DƯƠNG ĐIỂN HÌNH...**

(Tiếp theo trang 1)

khởi nghiệp, lập nghiệp và trong hoạt động văn hóa, xã hội; các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc các địa phương và bộ, ngành..., đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Trong đó, 86% đại biểu là đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trực tiếp tham gia lao động sản xuất; 20% là đại biểu nữ; 13% là đại biểu trẻ. Đại biểu lớn tuổi nhất là ông Vũ Văn Thuật, 71 tuổi nông dân xã Thống Kê, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; đại biểu trẻ tuổi nhất là em Huỳnh Hoàng Khánh, 14 tuổi học sinh lớp 8 Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Him Lam, tỉnh Hậu Giang.

Tỉnh Thái Bình có 4 đại diện, đó là thương binh 2/4 Trần Mạnh Báo, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình; ông Trần Văn Trà, Phó Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen; ông Đào Viết Hoàn, thương binh 1/4, nông dân - lương y, xã An Trung, huyện Quỳnh Phụ; bà Đoàn Thị Kim Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

**DỪNG HOẠT ĐỘNG CÁC TUYẾN...**

(Tiếp theo trang 1)

niêm yết thông báo tại bến xe và thông báo tới các đơn vị vận tải, chủ phương tiện, lái xe và hành khách về việc dừng khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh trên địa bàn; chủ động thanh lý hợp đồng bến với các đơn vị vận tải trước ngày 23/6/2017.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 6 tuyến buýt từ thành phố đi tất cả các huyện. Thời gian hoạt động trên tuyến từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày với tần suất 30 phút/chuyến. Vào giờ cao điểm, ngày lễ, tết, tần suất được điều chỉnh lên thành 15 phút/chuyến đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Dự kiến trong quý III/2017, Thái Bình sẽ có thêm 2 tuyến buýt nội tỉnh đi vào khai thác với lộ trình: thành phố Thái Bình đi cồn Vành (Tiền Hải) và thành phố Thái Bình đi Thụy Tân (Thái Thụy).

Cũng tại cuộc họp, các đơn vị, tổ chức có đủ điều kiện, có nhu cầu đã tham gia đăng ký khai thác kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh.

**Tọa đàm liên kết du lịch Thái Bình**

Sáng ngày 9/6, tại khu du lịch sinh thái cồn Đen, xã Thái Đò (Thái Thụy), Trung tâm Xúc tiến du lịch Thái Bình tổ chức tọa đàm liên kết phát triển du lịch Thái Bình năm 2017. Dự tọa đàm có 20 công ty du lịch, lữ hành cùng 14 trung tâm xúc tiến du lịch đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu thảo luận về công tác xúc tiến, quảng bá, đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong hoạt động xây dựng, khai thác sản phẩm du lịch, hình thành các tour du lịch hấp dẫn thu hút khách du lịch tại Thái Bình nói riêng và các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng nói chung. Mục tiêu của buổi tọa đàm nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh; tăng cường hợp tác trong hoạt động du lịch giữa các tỉnh đồng bằng sông Hồng, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Đồng Bắc Bộ; tạo cơ hội cho doanh nghiệp du lịch các tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh hợp tác, liên kết. Qua thực tế khảo sát, đánh giá, doanh nghiệp lữ hành các tỉnh tổ chức đưa khách về các khu, điểm du lịch của Thái Bình.

Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, các khu, điểm du lịch trong tỉnh đã ký cam kết hợp tác xúc tiến quảng bá du lịch.

THẢO TIẾN

**HUYỆN ỦY ĐÔNG HƯNG...**

(Tiếp theo trang 1)

ước đạt 72,5 tỷ/ha. Đã rà soát chọn 5 xã để nghị tỉnh hỗ trợ vốn cho cánh đồng lớn. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, năm 2017 có 5 xã đăng ký về đích nông thôn mới. 6 tháng đầu năm giá trị đầu tư xây dựng cơ bản tăng 12,91%; có 10 dự án đăng ký đầu tư. Lĩnh vực văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân cũng đạt được nhiều thành tích mới...

Đông Hưng đã đề ra các mục tiêu, giải pháp để thực hiện trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt hơn 5.543 tỷ đồng (theo giá cố định năm 2010), tốc độ tăng trưởng đạt 10,32% trở lên...

Tại hội nghị, Huyện ủy Đông Hưng đã công bố lịch dự sinh hoạt đảng bộ các xã 6 tháng đầu năm 2017, trong đó bố trí 1 cán bộ điện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 1 đồng chí Thường vụ Huyện ủy (hoặc Huyện ủy viên) trực tiếp sinh hoạt với đảng bộ địa phương; tập trung từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2017.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí cán bộ tỉnh, huyện được phân công về dự sinh hoạt với đảng bộ các xã cần chú trọng nắm chắc tình hình của địa phương; đón đọc các địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ như thu chi làm mùa, chuẩn bị cho sản xuất vụ đông; công tác phòng, chống lụt, bão; an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và cải cách hành chính. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, chính sách xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, MTTQ và các đoàn thể quần chúng cần được quan tâm đúng mức, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

**BÀN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ...**

(Tiếp theo trang 1)

Bảo hiểm xã hội tỉnh phát hành là 318,2 tỷ đồng. Chi da tuyến đi ngoại tỉnh là 150,5 tỷ đồng. Đối chiếu với dự toán chi, 8 tháng cuối năm 2017 tại tỉnh còn 338,687 tỷ đồng, chi da tuyến đi ngoại tỉnh còn 292,581 tỷ đồng. Dự kiến số bội chi quỹ khám chữa bệnh BHYT 4 tháng đầu năm là trên 206,4 tỷ đồng, năm 2017 là khoảng 806,3 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân gia tăng chi phí khám chữa bệnh BHYT và các giải pháp khắc phục. Nhiều nguyên nhân được chỉ ra, trong đó nguyên nhân cơ bản là do gia tăng số người tham gia BHYT, mức đóng thấp; do tác động của việc thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh và Thông tin liên tịch số 37/2015/TTLB-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh giữa các bệnh viện cùng hạng; do sử dụng các dịch vụ y tế, thanh toán thuốc, chuyển tuyến, chỉ định nội trú không đúng tình trạng bệnh...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hai ngành Y tế, Bảo hiểm xã hội nghiêm túc thực hiện chỉ

đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 7200/VP-PCP-KGVX ngày 29/8/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của bộ, của tỉnh về thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, quản lý quỹ khám chữa bệnh BHYT, nghiêm cấm hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ. Bảo hiểm xã hội tỉnh bố trí cán bộ giám định có năng lực, phẩm chất bệnh viện; tăng giám sát quản lý, thông tin kịp thời danh sách các nhân vi phạm, yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh phối hợp kiểm soát. Tăng cường tuyên truyền, thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi gian lận quỹ BHYT. Ngành Y tế triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi của người bệnh; tổ chức thực hiện hiệu quả dự toán chi quỹ BHYT; thanh tra việc thực hiện quy chế chuyên môn; chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh nghiêm túc chấp hành tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT...

nóng nực nên mau hồi sức. Bé sơ sinh cũng khỏe mạnh, hồng hào, ăn ngủ ngoan. Chúng tôi rất chăm con, chăm cháu nhưng rất thoải mái, yên tâm.

Với đặc thù là bệnh viện phục vụ trẻ em, đối tượng chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, vì vậy mùa hè bệnh nhân của Bệnh viện Nhi thường tăng hơn so với các mùa trong năm. Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Chính, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Trong quá trình khám, điều trị bệnh, các bác sĩ đều dưỡng đề phối hợp tuyên truyền, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn người nhà phòng tránh cho trẻ những bệnh thường mắc trong mùa nắng nóng như tiêu chảy, sốt - rubella, nhiễm siêu vi, các bệnh hô hấp, ngộ độc thức ăn... Để giảm thiểu tình trạng lây chéo các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện tăng cường công tác phân luồng, cách ly, hạn chế tới đa nằm ghép và tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn. Do các phòng bệnh và khu vực tiếp đón đều có lắp điều hòa, cán bộ y bác sĩ thường xuyên nhắc nhở người nhà lưu ý khi đưa bệnh nhân ra ngoài, hạn chế ảnh hưởng sức khỏe bởi sự chênh lệch và thay đổi nhiệt độ đột ngột. Đồng thời hướng dẫn cách sử dụng điều hòa hiệu quả, lưu ý định chỉnh nhiệt độ phù hợp với đối tượng bệnh nhi, tránh tình trạng lạm dụng ảnh hưởng đến người bệnh và kết quả điều trị.

Hiện tại mỗi đang là đầu mùa hè, thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp. Bên cạnh yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành tiếp tục tăng cường công tác y tế nhằm giảm thiểu tác hại mùa nắng nóng, Sở Y tế cũng đã triển khai kế hoạch kiểm tra đánh giá việc xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, bảo đảm công tác khám chữa bệnh mùa nắng nóng. Qua đó khuyến khích các bệnh viện tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ người bệnh, bảo đảm đáp ứng tối nhất nhu cầu của người bệnh.

HÀ DUNG

**Bảo đảm công tác y tế giảm thiểu tác hại mùa nắng nóng**

Nhằm giảm thiểu tác hại của thời tiết khắc nghiệt đối với sức khỏe con người, ngành Y tế đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa nắng nóng, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân khám và điều trị tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế: Mùa hè thời tiết nắng, mưa thất thường, trong đó những đợt nắng nóng cao độ kéo dài thường tác động xấu đến sức khỏe con người, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện. Cũng do tính chất nóng ẩm, mưa nhiều, mùa hè còn là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm. Vì vậy công tác y tế dự phòng được đặc biệt chú trọng.

Để hạn chế thấp nhất dịch bệnh có thể xảy ra, Sở Y tế đã phối hợp với các huyện, thành phố phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường tại các gia đình, khu dân cư, các cơ quan, đơn vị. Hệ thống y tế dự phòng các tuyến tập trung giám sát, phát hiện sớm nhất các ca bệnh, ổ dịch, loại trừ yếu tố nguy cơ gây dịch bệnh ngay từ gia đình và cộng đồng. Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch tháng an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm các bếp ăn khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn nhằm phòng tránh ngộ độc thực phẩm tập thể. Công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cũng tập trung vào việc vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn, đồng thời cảnh báo và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chống tác hại khác



Bệnh viện Phụ sản bổ sung thêm nhiều quạt mát ở khu vực phòng chờ phục vụ người nhà người bệnh.

ngiệt của thời tiết trong những ngày nhiệt độ tăng cao, mưa ẩm kéo dài...

Đối với công tác khám chữa bệnh, ngoài bảo đảm bố trí đủ cơ sở thuốc, giường bệnh, phương tiện cần thiết sẵn sàng xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu do thời tiết nắng nóng và dịch bệnh có thể xảy ra, các bệnh viện còn chủ động bổ sung trang thiết bị chống nóng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh của mỗi cán bộ y tế. Bác sĩ Phạm Tín Trung, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư cho biết: Đợt nắng nóng cao độ vừa qua, tuy số người đến khám bệnh vẫn

giữ mức ổn định từ 400 - 450 người/ngày, song do thời tiết oi bức, Bệnh viện đã bố trí thêm bàn khám và bổ sung nhân lực đón tiếp hướng dẫn; cải tiến quy trình khám bệnh, nhanh chóng sàng lọc người bệnh cấp cứu giúp giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi và sớm giải phóng bệnh nhân. Ngoài ra, Bệnh viện còn bố trí thêm ghế ngồi ở khu vực phòng chờ, bổ sung quạt mát, nước uống miễn phí với phương châm bảo đảm điều kiện tốt nhất, tạo thuận lợi nhất, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Tại Khoa điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Phụ sản Thái

Bình, bà Nguyễn Thị Lan là người nhà bệnh nhân phần lớn chia sẻ: Thời tiết nắng nực, đến thanh niên trai tráng còn thấy khó chịu, với bà đẻ nực sữa còn khó hơn gấp nhiều lần. Tuy nhiên, Bệnh viện Phụ sản bổ sung nhiều quạt mát nên khá thoáng. Nếu người bệnh có nhu cầu, Bệnh viện cũng đáp ứng phòng điều trị theo yêu cầu, mỗi phòng 2 giường với đầy đủ tiện nghi, có điều hòa nên không lo ngại ảnh hưởng của thời tiết. Vì vậy, mấy ngày qua, tuy nhiệt độ ngoài trời trên 40°C song con gái tôi vẫn sinh xong được ở phòng theo yêu cầu, không phải chịu cảnh